

Số: /TB-UBND

Quảng Ngãi, ngày tháng 9 năm 2022

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh tại cuộc họp giao ban (mở rộng) của Chủ tịch với các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ngày 19/9/2022

Ngày 19/9/2022, tại trụ sở UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh chủ trì họp giao ban với các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, với sự tham dự của đại diện lãnh đạo của các cơ quan, đơn vị: Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Công Thương, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đại diện lãnh đạo Sở Tài chính; các Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh và Trưởng các phòng liên quan trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh.

Sau khi nghe Chánh Văn phòng UBND tỉnh báo cáo hoạt động chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trong thời gian vừa qua và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến; ý kiến đề xuất và thảo luận của các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thay mặt UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh kết luận và chỉ đạo một số nội dung như sau:

I. Về công tác tham mưu chỉ đạo, điều hành trong thời gian vừa qua và triển khai nhiệm vụ trong thời gian đến

1. Thống nhất nội dung báo cáo của Chánh Văn phòng UBND tỉnh về công tác chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trong thời gian qua và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến. UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của Văn phòng UBND tỉnh và cơ quan tham mưu, giúp việc Ban Cán sự đảng UBND tỉnh trong thời gian vừa qua.

2. Để nâng cao chất lượng tham mưu, hoàn thành nhiệm vụ của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao trong thời gian đến, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thực hiện tốt các nội dung sau:

(1) UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết công việc trên cơ sở quy định của pháp luật, Quy chế làm việc và Quyết định phân công nhiệm vụ của Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, do đó, yêu cầu các sở, ban ngành và địa phương phải tham mưu giải quyết công việc đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Quy chế làm việc số 01-QC/TU ngày 09/12/2020 của Tỉnh ủy; Quy chế làm việc của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh tại Quyết định số 232-QĐ/TU ngày 11/5/2021 của Tỉnh ủy và Quy chế làm việc của UBND tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 39/2021/QĐ-UBND ngày 20/8/2021 của UBND tỉnh. Trên cơ sở đó, Văn phòng UBND tỉnh thực hiện rà soát, tham mưu theo đúng thẩm quyền và các Quy chế làm việc nêu trên.

(2) Các nội dung thuộc thẩm quyền riêng thì Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh xử lý theo thẩm quyền và chịu trách nhiệm về việc giải quyết công việc được giao theo nguyên tắc lấy kết quả giải quyết công việc làm thước đo cho việc thực thi chức trách nhiệm vụ trong công tác chỉ đạo điều hành. Đối với các nội dung, nhiệm vụ vượt thẩm quyền thì tổng hợp, báo cáo tập thể lãnh đạo UBND tỉnh hoặc Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo đúng Quy chế làm việc của UBND tỉnh và phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

(3) Giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nghiêm túc việc ghi biên bản cuộc họp và ban hành Thông báo kết luận của người chủ trì tại các cuộc họp của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, UBND tỉnh và Thường trực UBND tỉnh.

(4) Văn phòng UBND tỉnh thường xuyên theo dõi sát nhiệm vụ, đôn đốc các sở, ngành, đơn vị và địa phương trong thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao theo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, tránh bỏ sót nhiệm vụ; kịp thời báo cáo, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh xử lý trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương tham mưu UBND tỉnh chậm trễ, kém chất lượng; đùn đẩy, né tránh nhiệm vụ được giao.

(5) Văn phòng UBND tỉnh tham mưu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương tham mưu, hoàn thành nhiệm vụ tháng 9 và Chương trình Công tác Quý III/2022 của UBND tỉnh tại Quyết định số 713/QĐ-UBND ngày 04/7/2022 theo đúng thời hạn.

(6) Việc ban hành các chế độ, chính sách làm phát sinh nguồn lực ngân sách tỉnh phải báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh cho ý kiến trước khi trình cấp có thẩm quyền quyết định thực hiện.

II. Cho ý kiến nội dung Báo cáo tình hình thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy

1. UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của các cơ quan, đơn vị trong việc xây dựng, báo cáo các nội dung đảm bảo tiến độ thời gian theo yêu cầu của UBND tỉnh; theo đó, đã đánh giá được kết quả bước đầu việc triển khai thực hiện 05 Nghị quyết, 03 Kết luận chuyên đề của Tỉnh ủy khóa XX; tình hình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, kế hoạch tài chính 5 năm, giai đoạn 2021 - 2025 và tình hình thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh;...

Giao Văn phòng UBND tỉnh khẩn trương hoàn chỉnh dự thảo Báo cáo để tham mưu UBND tỉnh trình Ban Cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo thời gian quy định.

2. Trong gần hai năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, các cơ quan, đơn vị đã nỗ lực, cố gắng trong việc tham mưu UBND tỉnh báo cáo Ban cán sự đảng UBND tỉnh trình Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kịp thời các Nghị quyết, Kết luận chuyên đề nhằm

cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản cụ thể hóa các Nghị quyết, Kết luận chuyên đề của Tỉnh ủy, làm cơ sở tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển các lĩnh vực trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 đạt hiệu quả.

Thời gian đến, UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục tập trung nỗ lực, phấn đấu thực hiện và tham mưu UBND tỉnh thực hiện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Tỉnh đã đề ra trong giai đoạn 2021-2025; theo đó: Tập trung hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân hoạt động sản xuất kinh doanh; huy động tối đa các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển; tăng cường công tác thu ngân sách, khai thác tốt các nguồn thu;... nhằm tạo nguồn lực để thực hiện đạt kết quả đối với các nhiệm vụ chính trị được giao.

Đồng thời, để phục vụ tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban cán sự đảng UBND tỉnh và UBND tỉnh, yêu cầu các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Giao thông vận tải, Nội vụ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao, định kỳ hàng năm hoặc đột xuất (nếu cần thiết) báo cáo kết quả thực hiện các nội dung theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4425/UBND-KTTH ngày 05/9/2022 cho UBND tỉnh để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong quá trình thực hiện, nếu khó khăn, vướng mắc, kịp thời mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện.

III. Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến

1. Khẩn trương trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 10 đối với 02 nội dung còn lại chưa hoàn thành ((01): *Danh mục bổ sung công trình, dự án thu hồi đất và công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh; (02) Điều chỉnh Quy hoạch Thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng đến năm 2030*)).

2. Về hoạt động khai thác khoáng sản trái phép: Yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố quán triệt và thực hiện nghiêm Phương án quản lý, bảo vệ khoáng sản đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 989/QĐ-UBND ngày 26/12/2017, chịu trách nhiệm chính trong quản lý, bảo vệ khoáng sản trên địa bàn huyện, xã; xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực khoáng sản theo đúng quy định của pháp luật.

3. Việc xử lý rác thải sinh hoạt trong thời gian qua đã có nhiều cố gắng từ các cấp, các ngành, tuy nhiên kết quả đạt được vẫn chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra. Vì vậy, cần tập trung giải quyết hoàn thành các vụ việc liên quan đến rác thải sinh hoạt.

a) Đối với rác thải sinh hoạt tồn lưu tại thôn La Vân, phường Phổ Thạnh: UBND thị xã Đức Phổ khẩn trương kêu gọi đầu tư Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại xã Phổ Nhơn, **chậm nhất là ngày 31/12/2022** phải đạt mục tiêu có nhà đầu tư. Trường hợp không có nhà

đầu tư mới (vì khối lượng rác thải sinh hoạt hàng ngày chưa đáp ứng quy mô đầu tư) thì nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

b) Đối với Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Nghĩa Kỳ:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng kiểm tra tiến độ thực hiện dự án, xử lý theo quy định và ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 08/7/2022. Hoàn thành **trước ngày 30/9/2022**.

- UBND các huyện: Tư Nghĩa, Nghĩa Hành khẩn trương hoàn thành Dự án Di dân, tạo quỹ đất sạch để thu hút đầu tư và tạo hành lang an toàn môi trường Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghĩa Kỳ thuộc huyện Tư Nghĩa; Di dân, tạo quỹ đất sạch để thu hút đầu tư và tạo hành lang an toàn môi trường Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghĩa Kỳ thuộc huyện Nghĩa Hành.

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh khẩn trương hoàn thành các thành phần hồ sơ theo quy định để đưa dự án Chôn lấp rác hợp vệ sinh, trồng cây xanh vào hoạt động **trước ngày 30/9/2022**.

4. Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nội dung Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 15/9/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất ven biển trên địa bàn tỉnh, cũng như tình trạng tổ chức, cá nhân tự ý phân lô bán đất nền sai quy định trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch UBND cấp huyện phải chịu trách nhiệm đối với công tác quản lý đất đai trên địa bàn do địa phương quản lý.

5. Điều chỉnh nội dung tiết b điểm 3 Thông báo số 339/TB-UBND ngày 18/8/2022 của UBND tỉnh:

“b) Thống nhất việc chỉ định việc lập hồ sơ cấp giấy phép khai thác đất đồi làm vật liệu san lấp để phục vụ cho các công trình sử dụng ngân sách nhà nước (phát triển hạ tầng giao thông; công trình thủy lợi, thủy điện); công trình khắc phục thiên tai, địch họa; khu vực có khoáng sản dùng làm vật liệu san lấp phục vụ công trình hạ tầng giao thông, công trình phúc lợi thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới.

Đối với các đơn vị do các nhà thầu trúng thầu thi công công trình/dự án đầu tư công cụ thể ủy quyền và đã có văn bản chấp thuận chủ trương của UBND tỉnh cho phép lập hồ sơ khai thác đất đồi phục vụ thi công san lấp thì tiếp tục thực hiện hoàn thiện hồ sơ cấp phép theo quy định.

*c) Đối với các công trình, dự án có vốn đầu tư ngoài ngân sách Nhà nước, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan khảo sát, tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo việc tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đất đồi làm vật liệu san lấp tại một số mỏ đất để phục vụ nhu cầu của xã hội. Hoàn thành **trước ngày 30/10/2022**.”.*

6. Tổ chức thành công kỳ thi tuyển dụng công chức tỉnh năm 2022.

7. Đối với Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đoạn qua địa bàn tỉnh: Các sở, ban, ngành, đơn vị và địa phương khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp ngày 07/9/2022.

8. Báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng cuối năm 2022.

9. Khẩn trương đẩy nhanh việc thực hiện phương án xử lý nhà thuộc sở hữu nhà nước theo Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 18/7/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh và tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất theo Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 58/QĐ-UBND ngày 19/01/2022 của UBND tỉnh để đảm bảo nguồn thu ngân sách tỉnh theo dự toán đã được HĐND tỉnh giao.

Khẩn trương thực hiện hoàn thành công tác xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất dự án Khu dân cư Kè Bắc sông Trà Bồng tại thị trấn Châu Ô và xã Bình Trung, huyện Bình Sơn và các dự án khác để đảm bảo việc thu tiền sử dụng đất năm 2022 theo kế hoạch đề ra. Trường hợp chậm trễ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh theo chức trách, nhiệm vụ được giao.

10. Ban hành danh mục lĩnh vực, địa bàn ưu đãi xã hội hóa và mức miễn, giảm tiền thuê đất tại khu vực đô thị đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (*sau khi có ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh*).

11. Họp: (1) UBND tỉnh thông qua Hồ sơ di tích quốc gia đặc biệt Văn hóa Sa Huỳnh; (2) nghe báo cáo tiến độ triển khai thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh.

12. Chỉ đạo: (1) Sở Xây dựng khẩn trương công bố giá đất làm vật liệu đắp và san lấp công trình trên địa bàn tỉnh để làm cơ sở tổ chức đấu thầu dự án đầu tư công; (2) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để có ý kiến về điều chỉnh Quy hoạch Thủy lợi tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; tiếp tục theo dõi tình hình dịch bệnh gia súc gia cầm, phát hiện kịp thời, nhanh chóng dập tắt không để lây lan diện rộng, tiêu độc khử trùng các ổ dịch; triển khai công tác ứng phó thiên tai năm 2022 theo kết luận của lãnh đạo UBND tỉnh; (3) Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương tham mưu ban hành Kế hoạch khắc phục theo kết luận của Kiểm toán Khu vực III về quản lý khoáng sản; xem xét, có văn bản phúc đáp cho Quân Khu liên quan việc bàn giao đất quốc phòng của Công ty Cổ phần 28 Quảng Ngãi đang quản lý tại đường Lê Trung Đình, thành phố Quảng Ngãi.

13. Đôn đốc: (1) Thực hiện dự án Di dân, tạo quỹ đất sạch thu hút đầu tư và tạo hành lang an toàn môi trường khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghĩa Kỹ thuộc huyện Nghĩa Hành và Tư Nghĩa (UBND huyện Tư Nghĩa và Nghĩa Hành); (2) tổ chức họp giao ban định kỳ việc thực hiện Đề án 06 và Kế hoạch số

42/KH-UBND ngày 11/03/2022 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh.

14. Xem xét trình HĐND tỉnh đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định về chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan, đơn vị khẩn trương khắc phục các lỗi, tồn tại, bất cập trong việc triển khai áp dụng phần mềm Cổng dịch vụ công - Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh (iGate 2.0) trên địa bàn tỉnh.

15. Báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại Thông báo số 416/TB-KTNN ngày 14/12/2020 về việc đáp ứng tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa đối với dự án Trung tâm phát huy giá trị di sản văn hóa đa năng Quảng Ngãi (giai đoạn 1).

Nay, thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban Chủ tịch với các Phó Chủ tịch UBND tỉnh để các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan biết, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh;
- Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- VPUB: CVP, PCVP, các P.N/cứu,
Trung tâm PV-KSTTHC tỉnh, CBTH;
- Lưu: VT, P.KTTH.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Vũ Minh Tâm